



ที่ ศธ ๐๕๕๑.๐๘/ ๖๐๓๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ปณจ.ประตุน้ำพระอินทร์ ปทุมธานี ๑๓๑๘๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ให้นักวิจัยลงพื้นที่  
เรียน นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนัก ๓ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนิน โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินกิจกรรมผ่าน “การบูรณาการด้านนโยบาย ไตรภาคี” อันประกอบด้วย ๑.นโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในจังหวัดสระแก้ว ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๓.เครือข่ายชุมชนน่าอยู่ ได้กำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ๗+๑ โดยน่านโยบายของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ มาบูรณาการเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นแนวทางให้ชุมชนท้องถิ่นนำแนวคิดต่างๆ มาปรับใช้ในสิ่งที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นตนเอง ประกอบด้วย

๑) นโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในจังหวัดสระแก้ว

นโยบายสาธารณะ ๗+๑ และนโยบายจังหวัดสระแก้ว และนโยบายสภาของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในลักษณะนโยบายไตรภาคี อาศัยการขับเคลื่อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาสังคม ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๕ ประเด็น

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ (Zoning) เพื่อรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างศักยภาพคนชุมชนและพื้นที่ตามแนวชายแดน ให้เกิดความปลอดภัย และมั่นคงเพื่อสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน โดยจังหวัดมีจุดเน้นแผนยุทธศาสตร์สระแก้ว ในระยะ ๕ ปี (ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) เป็นเมืองแห่งความสุข ภายใต้ “๔ ดี วิถีพอเพียง ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี” โดยอาศัยรองรับจุดยืนการพัฒนา ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ พืชพลังงาน การค้าชายแดน และระบบโลจิสติกส์

๓) เครือข่ายชุมชนน่าอยู่ ได้กำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ๗+๑

ประกอบด้วย ๑.การบริหารจัดการ ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ๒.การจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชน ๓.เกษตรกรรมยั่งยืน ๔.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ๖.การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน ๗.การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น และ ๘.การลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน ซึ่งทาง ศคค. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินการไว้ ๔ ประเด็น คือ ๑.การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ๒.เกษตรกรรมยั่งยืน ๓.การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และ ๔.การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน

ในการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องลงพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบอีกครั้ง โดยมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหา และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ที่สำคัญคือหน่วยงานของท่านมีความใกล้ชิดและทราบปัญหา รวมถึงความต้องการของชุมชนมากที่สุด โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจะลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยในครั้งที่ผ่านมาได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี

ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอนุญาตให้คณะทำงานของมหาวิทยาลัยลงพื้นที่เพื่อเข้าไปร่วมกับดำเนินการชุมชนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๕๐๙ ๓๐๓๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ opt2559@gmail.com